

Số: 41 /KH-CDGD

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2017

## KẾ HOẠCH

### **Triển khai phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm; Chương trình phòng, chống buôn bán người trong cán bộ, đoàn viên, người lao động năm 2017**

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH – LĐLĐ ngày 20/02/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc “Triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017”; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong nhà giáo, đoàn viên, người lao động với các nội dung sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của nhà giáo, đoàn viên, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng, lồng ghép việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm; phòng, chống buôn bán người gắn với việc thực hiện chính sách xã hội từ thiện nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả về an ninh trật tự.

3. Công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm; phòng, chống buôn bán người một cách thiết thực, hiệu quả. Định kỳ tổng kết, báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện trong nhà giáo, đoàn viên, người lao động.

#### **II. Triển khai phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm**

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về “Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền nâng cao hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS trong nhà giáo, đoàn viên, người lao động; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, phấn đấu đạt tỷ lệ 83%

người dân có thái độ tích cực với người nhiễm HIV; 83% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV; 50% người nguy cơ cao tiếp cận với chương trình dự phòng lây nhiễm; 50% số người nguy cơ cao chưa biết tình trạng nhiễm HIV được xét nghiệm; 50% người nhiễm HIV được điều trị ARV; 30% bệnh nhân điều trị ARV sử dụng được thẻ bảo hiểm y tế trong khám, xét nghiệm và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con xuống dưới 3%.

3. Công đoàn cơ sở phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong nhà giáo, đoàn viên, người lao động với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với ngành nghề, tính chất công việc và điều kiện lao động. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm trong các hoạt động thường xuyên của công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ. Xây dựng nếp sống văn minh, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp nhau khi khó khăn để cùng nhau ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm.

### **III. Công tác phòng chống tội phạm**

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, coi trọng phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân, làm giảm nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.

2. Công đoàn cơ sở phối hợp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai tuyên truyền trên cả chiều rộng và chiều sâu, tập trung tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, các đối tượng có nguy cơ cao. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

### **IV. Chương trình phòng, chống buôn bán người**

1. Phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP phù hợp với nội dung thông điệp của Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người năm 2017.

2. Tuyên truyền trong nhà giáo, đoàn viên, người lao động công tác phòng ngừa, không để xảy ra tội phạm buôn bán người trên địa bàn tỉnh, trong đó: 100% tuyến, địa bàn được áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm buôn bán người; 100% tin báo tố giác tội phạm liên quan buôn bán người được phân

